

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BỔ KHUYẾT NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Nguyễn Hồng Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Kiến Xương.



Đổng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra cơ sở vật chất tại cơ sở cách ly tập trung của huyện Vũ Thư.



Đổng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trạm Y tế xã Bình Minh (Kiến Xương).

Thái Thụy được cách ly tại khu vực cách ly tập trung của huyện.

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo, ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực trong hành động, vẫn còn tình trạng chủ quan trong phòng, chống dịch. Nâng lực sẵn sàng đáp ứng với tình huống phòng, chống dịch ở mức độ cao chưa đạt yêu cầu. Trước diễn biến mới của dịch và thực tế công tác phòng, chống dịch thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân với cộng đồng, xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền phải chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt việc khai báo y tế, nhất là ở những địa phương có người nghi nhiễm Covid-19 để có biện pháp cách ly kịp thời. Trường hợp cách ly tập trung chỉ áp dụng với người nghi nhiễm và người tiếp xúc trực tiếp với trường hợp nghi nhiễm, những trường hợp có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp phải thực hiện cách ly điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện. Các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung và các địa phương phải nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó trong tình huống dịch bùng phát, lấy lan mạnh và phải thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các phương án đưa ra phải luôn sẵn sàng, trong đó tập trung tập trung lên phải nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó với các tình huống cao hơn khi dịch bùng phát. Đồng chí yêu cầu đến ngày 15/3, 100% huyện, thành phố phải chuẩn bị đủ cơ sở vật chất khu vực cách ly tập trung, sẵn sàng các điều kiện bảo đảm sinh hoạt, hậu cần để tiếp nhận người đến cách ly theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Nếu không thực hiện đúng chỉ đạo, các đồng chí bí thư, chủ tịch UBND huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm. Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu không lấy trạm y tế làm nơi cách ly tập trung đối với những người nghi nhiễm hoặc người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm ở tuyến xã, cần

xây dựng cụ thể phương án cách ly ở xã, phường, thị trấn khi dịch lây lan, bùng phát.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở cần tăng cường kiểm soát, rà soát và nắm chính xác, kịp thời những người đến từ vùng có dịch, người đi xa về địa phương để theo dõi y tế, sẵn sàng thực hiện cách ly khi có yêu cầu. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc với người đi từ tỉnh ngoài về, thường xuyên đeo khẩu trang, chủ động khai báo y tế, hạn chế đến nơi đông người; chủ động phòng, chống dịch nhưng không hoang mang, lo lắng... UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát thị trường, chủ động cung ứng vật tư, nhu yếu phẩm, đáp ứng nhu cầu của người dân; nếu trên địa bàn tỉnh xuất hiện người nhiễm, tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, đơn vị cung cấp đủ thực phẩm cho nhân dân. Đối với ngành Giáo dục, chỉ đạo các trường học báo đảm các điều kiện an toàn tuyệt đối cho học sinh khi đến trường, học sinh được kiểm tra sức khỏe, sử dụng nguồn nước sạch, dụng cụ sát khuẩn, đặc biệt yêu cầu học sinh đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các địa bàn được phân công; lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác phòng, chống dịch để thực hiện nghiêm túc hơn, hiệu quả hơn công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.

* Sáng ngày 9/3, đồng chí Nguyễn Hồng Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Tiên Hải và huyện Kiến Xương. Cùng đi có các đồng chí: Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo hai huyện Tiên Hải và Kiến Xương.

Cùng với triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19, đến nay, huyện Tiên Hải và huyện Kiến Xương đã cơ bản bố trí xong khu cách ly tập trung của huyện. Theo đó, huyện Tiên Hải trung dụng doanh trại Đại đội 4 dân quân giữ

tập trung và Đồn Công an cồn Vành làm điểm cách ly tập trung với quy mô khoảng 200 giường; huyện Kiến Xương trung dụng một phần Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên với quy mô khoảng 200 giường.

Trực tiếp kiểm tra tại một số khu cách ly, đồng chí Nguyễn Hồng Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị của hai huyện Tiên Hải, Kiến Xương phải nâng cao năng lực ứng phó với dịch Covid-19 ngay từ cấp xã, sẵn sàng đáp ứng với nhiệm vụ cách ly ở tuyến mình, không được chủ quan, lo là trước diễn biến phức tạp của dịch. Các xã, thị trấn rà soát, bố trí khu cách ly tập trung, tuyệt đối không sử dụng trạm y tế làm điểm cách ly bởi đây là nơi khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Việc bố trí các điểm cách ly tập trung theo phương châm "4 tại chỗ", phải thuận lợi về giao thông, hậu cần, y tế, bảo đảm vệ sinh môi trường..., có sự phân tách các nhóm người cách ly, tránh lây nhiễm chéo; đồng thời, trang bị đầy đủ ti vi, hệ thống thông tin nội bộ để người cách ly nắm được thông tin về dịch. Các huyện chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo yêu cầu học sinh đến trường phải đeo khẩu trang, thường xuyên vệ sinh tay bằng dung dịch khử khuẩn và được kiểm tra thân nhiệt theo quy định; chỉ đạo hiệu trưởng và giáo viên phải đeo khẩu trang, trang bị đầy đủ ti vi, hệ thống thông tin nội bộ để người cách ly nắm được thông tin về dịch. Các huyện chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo yêu cầu học sinh đến trường phải đeo khẩu trang, thường xuyên vệ sinh tay bằng dung dịch khử khuẩn và được kiểm tra thân nhiệt theo quy định; chỉ đạo hiệu trưởng và giáo viên phải đeo khẩu trang, trang bị đầy đủ ti vi, hệ thống thông tin nội bộ để người cách ly nắm được thông tin về dịch. Các huyện chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo yêu cầu học sinh đến trường phải đeo khẩu trang, thường xuyên vệ sinh tay bằng dung dịch khử khuẩn và được kiểm tra thân nhiệt theo quy định; chỉ đạo hiệu trưởng và giáo viên phải đeo khẩu trang, trang bị đầy đủ ti vi, hệ thống thông tin nội bộ để người cách ly nắm được thông tin về dịch.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các địa phương phải sẵn sàng mọi điều kiện tiếp nhận, cách ly người trở về các cơ sở cách ly, người có tiếp xúc gần với người trở về từ các vùng có dịch khi có yêu cầu; đồng thời, thành lập các đội phản ứng nhanh, bố trí lực lượng làm công tác y tế, hậu cần, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực cách ly. Nếu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên số 1, cấp bách trong giai đoạn này nhằm hạn chế sự lây lan của virus, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 đánh giá cao việc Bảo Thái Bình khẩn trương, kịp thời thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng

trên dân gia súc, gia cầm, nhất là cúm A/H5N6, không để phát sinh dịch, lây nhiễm sang người...

* Sáng ngày 9/3, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh và dự trao giấy chứng nhận, chúc mừng công dân nước ngoài hoàn thành thời gian cách ly.

Nam công dân người Hàn Quốc từ vùng dịch Covid-19 nhập cảnh vào Việt Nam đã được cơ quan chức năng vận chuyển, tiếp nhận, cách ly, theo dõi sức khỏe tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh. Sau thời gian theo dõi, nam công dân người Hàn Quốc sức khỏe bảo đảm, đủ điều kiện hoàn thành cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm hỏi, chúc mừng nam công dân người Hàn Quốc hoàn thành cách ly, trở về quê hương mạnh khỏe, an toàn.

Nam công dân người Hàn Quốc bày tỏ xúc động, cảm ơn sâu sắc sự chăm sóc chu đáo của đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ sở cách ly, sự thân thiện của người dân Thái Bình, người dân Việt Nam cùng sự quan tâm, động viên tinh thần của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng trong thời gian thực hiện cách ly. Nam công dân người Hàn Quốc cũng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các cấp ủy đảng, chính quyền, mong muốn được quay trở lại Việt Nam và có nhiều việc làm góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

Sau khi kiểm tra khu vực hậu cần tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm các điều kiện vật chất, chế độ dinh dưỡng, đời sống tinh thần, góp phần nâng cao sức khỏe cho những người đang thực hiện cách ly.

Bắt đầu từ sáng thứ hai, ngày 9/3, Bảo Thái Bình phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện cấp Bảo Thái Bình hàng ngày tới các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 đánh giá cao việc Bảo Thái Bình khẩn trương, kịp thời thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng

cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và sự hợp tác của người dân nơi chung, những người đang thực hiện cách ly nội riêng nhằm thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống dịch.

* Sáng ngày 9/3, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 2 của tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Vũ Thư.

Theo báo cáo của huyện Vũ Thư, từ ngày 30/1 đến ngày 5/3/2020, trên địa bàn huyện có 120 người nước ngoài. Tổng số người Việt Nam từ nước ngoài về là 285 người. 18 người đi từ vùng có dịch trong nước về. Huyện có 7 người nghi nhiễm Covid-19, trong đó 3 người có kết quả xét nghiệm âm tính đã xuất viện, 4 người đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Toàn huyện có 103 người đang được theo dõi y tế tại nhà và doanh nghiệp; 38 người đang được cách ly tập trung ở trong và ngoài tỉnh. Đến nay, Vũ Thư đã thành lập 1 cơ sở cách ly tập trung, sẵn sàng đi vào hoạt động với đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ người cách ly.

Sau khi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện và kiểm tra thực tế, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu huyện Vũ Thư khẩn trương triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm: công tác tuyên truyền, phòng dịch xâm nhập và tổ chức cách ly. Theo đó, huyện cần tuyên truyền và yêu cầu người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang ở những nơi tập trung đông người, hạn chế tổ chức hoạt động cộng đồng; mỗi xã, thị trấn cần thiết lập số điện thoại đường dây nóng để nhân dân khi phát hiện thì thông tin kịp thời người đi từ vùng có dịch, người nước ngoài vào địa bàn. Huyện và mỗi địa phương khẩn trương thành lập đủ cơ sở cách ly bảo đảm yêu cầu của ngành Y tế, tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất, sẵn sàng vận hành các cơ sở cách ly khi cần thiết.

* Chiều ngày 9/3, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 số 5 của UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Kiến Xương.

Đến 8 giờ ngày 9/3, huyện Kiến Xương chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm Covid-19. Toàn huyện có 56 người trở về từ vùng có dịch đang được cách ly, theo dõi y tế. Trong đó có 5 người Trung Quốc làm việc tại Công ty TNHH Long Hành Thiên Hòa

sau khi nhập cảnh vào Việt Nam khai báo y tế đã được cách ly đủ 14 ngày tại Campuchia, tuy nhiên không xuất trình được giấy tờ nên Trung tâm Y tế huyện và xã Vũ Quý yêu cầu 5 người này tiếp tục cách ly tại khu cách ly của doanh nghiệp thêm 14 ngày. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện Kiến Xương đang khẩn trương bố trí khu cách ly tập trung thứ hai của huyện tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên với quy mô khoảng 100 giường; bố trí khu cách ly tại các xã, thị trấn với quy mô tối thiểu 10 người/xã; đồng thời, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch từ huyện đến cơ sở. Ngoài ra, huyện đã thành lập 5 tổ làm việc trực tiếp tại các khu cách ly tập trung của huyện, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có người đến cách ly.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế tại khu cách ly tập trung của huyện, xã Bình Minh và công tác phòng, chống dịch tại Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh thương mại tổng hợp Thăng Liên (xã Vũ Quý).

Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị huyện Kiến Xương làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại khu cách ly tập trung của huyện, sẵn sàng tiếp nhận người đến cách ly khi có yêu cầu. Khu cách ly tập trung phải bảo đảm điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người cách ly, chú trọng khâu xử lý nguồn chất thải, rác thải theo đúng quy trình, không làm ảnh hưởng đến người dân trong vùng. Tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên hệ thống truyền thanh cơ sở về tình hình dịch, biện pháp phòng, chống dịch để người dân hiểu, có biện pháp tự bảo vệ. Các xã, thị trấn bố trí khu cách ly ở địa phương hợp lý, đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực theo yêu cầu. Cùng với ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, thường xuyên tuyên truyền đến người lao động thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế, tuyệt đối không giấu dịch, khi có người lao động, nhất là người đi về từ các vùng có dịch, người tiếp xúc gần với người trở về từ các vùng có dịch phải báo cáo cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa kịp thời. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng gia dụng, thực phẩm..., cần ổn định thị trường tiêu dùng, không lợi dụng tình hình dịch để thu lợi trái quy định, ảnh hưởng đến người dân; đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, người tiêu dùng có biện pháp tự phòng, chống dịch trong các hoạt động giao dịch...

Quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến chống Covid-19

Qua báo cáo và đánh giá của ngành Y tế, các ngành liên quan và các địa phương, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị, địa phương đang được triển khai khẩn trương, hiệu quả; tuy nhiên, một số đơn vị, địa phương đang gặp một số khó khăn và xuất hiện những tổn tại, hạn chế. Bác sĩ Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế cho biết, tình trạng thiếu hóa chất, vật tư phòng, chống dịch đang là khó khăn của các cơ sở y tế. Bên cạnh đó, yêu cầu xét nghiệm nhanh, xác định chính xác tình trạng nhiễm Covid-19 càng khó khăn hơn vì số lượng bệnh nhân nghi ngờ cần xét nghiệm, chẩn đoán chính xác tăng; tại một số cơ sở cách ly tập trung, cơ sở vật chất phục vụ các điều kiện sinh hoạt cho người cách ly cũng còn hạn chế, có huyện đến thời điểm này khu cách ly tập trung chưa đáp ứng được yêu cầu. Đặc biệt, một trong những lo ngại nhất hiện nay là hoạt động giám sát người có liên quan đến người mắc Covid-19 hoặc người về từ vùng có dịch tại cấp cơ sở còn nhiều hạn chế... Hiện nay, 10 tỉnh, thành phố trong nước đã có người mắc Covid-19. Như vậy, yêu cầu công tác giám sát, phát hiện người về từ các tỉnh, thành phố có dịch là đòi hỏi mới khó khăn hơn, phức tạp hơn thay như trước kia chỉ giám sát người nước ngoài nhập cảnh hoặc người trở về từ các vùng có dịch ở nước ngoài.

Công tác phòng, chống dịch thời gian qua cũng cho thấy sự chủ quan trong một bộ phận nhân dân. Tại những nơi tập trung đông người, người dân chưa nâng cao ý thức đeo khẩu trang, sử

dụng dung dịch sát khuẩn. Đặc biệt, ý thức phòng lây nhiễm dịch cho cộng đồng ở một số người còn hạn chế, biểu hiện ở việc chưa tự nguyện chấp hành cách ly tập trung, khai báo y tế theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn.

Đến thời điểm này, điều quan trọng nhất là chúng ta phải tiếp tục kiên trì thực hiện nghiêm nguyên tắc chống dịch, đó là ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 sáng ngày 9/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cần có biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, chủ động, kịp thời trong việc kiểm soát nguồn lây nhiễm dịch bệnh cũng như lý nghiêm trường hợp giấu bệnh. Chính phủ cũng chỉ đạo việc sẽ triển khai thực hiện khai báo sức khỏe trong toàn dân bắt đầu từ ngày 10/3 nhằm phát hiện sớm, cách ly kịp thời người nhiễm Covid-19. Tại Thái Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị trong những ngày tới phải triển khai nghiêm túc việc khai báo y tế, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đúng quy định về thực hiện cách ly, khai báo y tế, sẽ xử lý nghiêm những người cố tình không chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch. Quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ hơn để ngăn chặn có hiệu quả nguồn lây nhiễm cũng như xử lý nghiêm trường hợp giấu bệnh sẽ là những nhiệm vụ cần thực thi hình thức có những diễn biến phức tạp hơn như hiện nay.



Bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Thư

Để chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chỉ đạo hội phụ nữ cơ sở đứng tắt cả các hoạt động tập trung đông người, tăng cường tuyên truyền cho hội viên các biện pháp phòng, chống dịch. Những ngày tới, Hội chỉ đạo các cơ sở hội phối hợp với các thôn, tổ dân phố rà soát, tuyên truyền cho mọi người dân về khai báo y tế để theo dõi sức khỏe, kịp thời thực hiện cách ly nếu có biểu hiện của dịch Covid-19.



Bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng Trạm Y tế phường Trán Lâm, thành phố Thái Bình

Song song với các biện pháp phòng, chống dịch, chúng tôi đang tham mưu cho Ban Chỉ đạo của phường ban hành các văn bản yêu cầu mọi người dân phải thực hiện khai báo y tế bảo đảm trung thực, chính xác. Chúng tôi cũng đang tiếp tục rà soát, lập danh sách hướng dẫn theo dõi cách ly cho những người đang cách ly tại cộng đồng, tổ chức trực 24/24 giờ để xử lý các tình huống tại địa phương.



Anh Hoàng Văn Hiến, tiểu thương tại chợ Quang Trung, thành phố Thái Bình

Tôi bán hàng ở đây hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều người nên không thể chủ quan được. Qua đọc báo, nghe đài rồi vào mạng xem tin tức về tình hình dịch Covid-19, tôi cũng lo lắng nhưng không hoang mang. Phường chăm là "phòng hơn chữa" nên chúng tôi bảo nhau phải thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách và nếu bản thân có biểu hiện sốt, ho, khó thở... thì sẽ gọi điện báo ngay cho ban quản lý chợ hoặc cán bộ y tế của phường.

NHÓM PHÒNG VIÊN